



ASEAN Defence News



ตัวอย่างภาพ รถถังขนาดกลาง Black Tiger

▶รถถังขนาดกลาง Black Tiger ด้วยความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย ตุรกีจะเข้าสู่สายการผลิตในเร็ว ๆ นี้ เป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท FNSS ของตุรกี และบริษัท PT Pindad ของอินโดนีเซีย ขณะนี้ต้นแบบคันที่สองกำลังเข้าสู่การทดสอบเพื่อรับรองรถในเดือน มิ.ย. 61 ประกอบด้วย การทดสอบแบบสถิต การทดสอบทางกล การ

ทดสอบแบบพลวัตร และการทดสอบการยิง เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของระบบอาวุธประจำรถ หากผ่านการทดสอบ จะเริ่มเปิดสายการผลิต ทั้งนี้ Black Tiger ได้รับการจัดหาจากกองทัพบกอินโดนีเซียประมาณ 100 คัน มีน้ำหนัก 32 ตัน ติดตั้งป้อมปืนใหญ่ CMI Defence 3015 ขนาด 105 มม. กระสุนพร้อมรบอัตโนมัติ 12 นัด ปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62 มม. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล มีระบบส่งกำลังอัตโนมัติ ระบบระบายความร้อน ติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบ Hunter-killer ความเร็วสูงสุดบนถนน 70 กม./ชม. พิสัยทำการบนถนน 450 กม. ระดับการป้องกันมาตรฐาน NATO STANAG 4569 ระดับ 5 / armyrecognition

ASEAN +6 Defence News



ตัวอย่างภาพ เครื่องบินทิ้งระเบิด HY-6

▶ **จีนส่งเครื่องบินไปซ้อมรบรอบเกาะไต้หวัน** หลายครั้ง เพื่อยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวัน มีรายงานเมื่อ 29 เม.ย. 61 ว่าจีนได้ส่งเครื่องบินขับไล่ เครื่องบินตรวจการณ์ และเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น H-6K ไปซ้อมรบบริเวณเกาะไต้หวัน อีกทั้งได้ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลาง DF-26 ซึ่งมีพิสัยยิงถึงไต้หวันด้วย โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 18 เม.ย. 61 โฆษกกระทรวงมหาดไทยของจีนกล่าวว่า การแยกดินแดนของไต้หวันเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์บริเวณช่องแคบไต้หวัน และทำลายผลประโยชน์ของชาวไต้หวัน การซ้อมรบของจีนเป็นการปกป้องสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไต้หวัน / cnn

▶ **เกาหลีใต้ยังคงต้องการให้สหรัฐอเมริกาคงกำลังทหารในเกาหลีใต้ต่อไป** มีรายงานเมื่อ

2 พ.ค. 61 ระบุว่า เป็นความต้องการของประธานาธิบดีมุนแจอิน แม้ว่าเกาหลีใต้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับเกาหลีเหนือแล้ว แต่การประจำการกองกำลังของสหรัฐฯ เป็นความตกลงทวิภาคีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ ไม่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ อีกทั้ง ยังเป็นการค้าประกันด้านความมั่นคงหากเกิดความขัดแย้งขึ้นในภูมิภาค / reuters



ตัวอย่างภาพ จรวดนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบ HQ-9

▶ **จีนติดตั้งจรวดนำวิถีที่ฐานยิงบนเกาะ 3 แห่งของหมู่เกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต้** ซึ่งเป็นเขตพิพาทเป็นครั้งแรก มีรายงานเมื่อ 3 พ.ค.61 โดยอ้างแหล่งข่าวของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ได้แก่ เกาะ Fiery Cross Reef เกาะ Subi Reef และเกาะ Mischief Reef ประกอบด้วย จรวดนำวิถีต่อต้านเรือแบบ YJ - 12B พิสัยทำการ 295 ไมล์ทะเล

และจรวดนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบ HQ - 9B พิสัยทำการ 160 ไมล์ทะเล เป็นการขยายเขตปฏิบัติการทางทหาร และเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศที่อ้างสิทธิในทะเลจีน

ใต้ เนื่องจากพื้นที่พิพาททั้งหมดตกอยู่ภายใต้รัศมีของการโจมตีของจีน และครอบคลุมจนถึงมหาแปซิฟิกตอนใต้ด้วย / CNBC

World Defence News



ตัวอย่างภาพ เฮลิคอปเตอร์ CH-53K King Stallion

▶ **Sikorsky** ดึงบริษัท **Hensoldt** ผู้ผลิตเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติเยอรมนี เข้าร่วมการประมูลงานขายเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง CH-53K King Stallion ให้กับกองทัพเยอรมนี ได้รับการเปิดเผยจากบริษัท Lockheed Martin ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Sikorsky เป็นการรวมเอาธุรกิจภายในประเทศเข้าด้วยกัน กลายเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่จะได้รับจากบริษัท Hensoldt คือความร่วมมือในการสร้างระบบที่เน้นงานการหลีกเลี่ยงภูมิประเทศที่อันตราย สามารถปกป้องตนเอง

ป้องกันการพุ่งชน ระบบช่วยการบินสำหรับทำภารกิจ การจำแนกมิตรและศัตรู และการสนับสนุนภาคพื้นอื่น ๆ / defense news

▶ **กฎหมายส่งออกอาวุธฉบับใหม่** ของสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้เมื่อ 19 เม.ย.61 ได้รับการคาดหวังว่าจะเปิดโอกาสให้มีการส่งออกอาวุธของสหรัฐไปยังตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อากาศยานไร้คนขับ แต่จำนวนอากาศยานไร้คนขับที่สามารถส่งออกได้ก็ยังน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ หัวหน้าสภาการพาณิชย์สหรัฐ มิสเตอร์พีเตอร์ นาว่าโรกล่าวว่า มันช่วยให้ประเทศพันธมิตรซื้ออาวุธจากสหรัฐได้ง่ายกว่าเดิม โดยที่ยังรักษาความมั่นคงของสหรัฐเอาไว้ และลดความต้องการของประเทศพันธมิตรจากการซื้อสินค้าอาวุธจากจีนและรัสเซีย กฎหมายส่งออกอาวุธใหม่ถึงจะไม่ดีมากแต่ก็เน้นนโยบายเอาใจใส่อุตสาหกรรมทหารมากกว่าแต่ก่อน แสดงให้เห็นถึงทัศนคติเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง

จำนวนยอดส่งออกอาวุธของสหรัฐมานานัก /
defense news

► **ยูเครนและสหรัฐอเมริกากำลังแข่งขันชิงตลาดอาวุธในอินเดียกับรัสเซีย** อินเดียสั่งซื้ออาวุธคิดเป็นร้อยละ 12 ในตลาดอาวุธของโลก การแข่งขันระหว่างยูเครนและรัสเซียในการหาผลประโยชน์การค้ากับอินเดียจึงขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ อินเดียมีความเห็นว่าการจัดหาอาวุธของรัสเซียไม่น่าเชื่อถือและคาดเดาไม่ได้ การเข้าแทรกแซงของประเทศตะวันตกทำให้รัสเซียต้องหาแหล่งลูกค้าที่หลากหลายในการส่งออกอาวุธและต้องลงนามในสัญญาากับกลุ่มสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ยูเครนกำลังก้าวเข้ามาเป็นคู่แข่งที่สำคัญของอินเดียและอินเดียได้เพิ่มระดับการพึ่งพาในส่วนของการซ่อมบำรุงและการปรับปรุงระบบอาวุธของโซเวียตให้ทันสมัยซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญของอาวุธยุทธโปกรณ์ของเหล่าทัพอินเดีย รัสเซียประสบความสำเร็จในการส่งมอบระบบอาวุธที่มีคุณภาพและกำลังสูญเสียชีวิตในในตลาดอาวุธอินเดียและอำนาจการชักจูงระดับภูมิภาคต่ออินเดีย / defense news

► **การสูญเสียการครองน่านฟ้าสร้างความเสี่ยงต่อกองกำลังภาคพื้นของสหรัฐอเมริกา**

การได้เปรียบในการป้องกันภัยต่อกองกำลังภาคพื้นของสหรัฐฯ ที่เคยยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ 15 เม.ย. 2496 กำลังเสื่อมสลายลงไปทุกวัน สหรัฐฯ กำลังเผชิญอำนาจการแข่งขันอย่างยิ่งยวดจากประเทศมหาอำนาจอื่น แม้ว่าจะทำการรักษาสภาพศักยภาพการครองน่านฟ้ามาตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี อากาศยานขับไล่รุ่นที่ 5 ที่มีความสามารถในการพรางตัว (Stealth Capability) นั้นมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน และ F-35 เป็นเพียงอากาศยานขับไล่แบบเดียวที่มีศักยภาพและอยู่ในสายการผลิตในกลุ่มของประเทศพันธมิตร สหรัฐฯ เล็งเห็นว่ามีมีความจำเป็นที่จะจัดหาศักยภาพที่จะปกป้องกองกำลังภาคพื้นจากความเสี่ยงภัยอันตรายเนื่องจากการครองน่านฟ้านั้นทำให้แน่ใจได้ว่าจะได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วและแม้แต่ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามเสียแต่แรก แต่เนื่องจากมีอากาศยานขับไล่รุ่นที่ 5 ไม่เพียงพอต่อภารกิจจึงได้มีผู้เสนอให้จัดหาอากาศยานขับไล่รุ่นที่ 4 เพิ่มเติมเพื่อทำการสนับสนุน ทั้งนี้ ผ่านพ้นมา 65 ปีแล้วที่ทหารเดินเท้าของสหรัฐฯ ไม่ได้ถูกสังหารจากอากาศยานขับไล่ของฝ่ายศัตรู แต่ในอีก 65 ปีข้างหน้าอาจไม่เป็นเช่นนั้นหากไม่มีการเร่งรัดปรับปรุงศักยภาพการครองน่านฟ้าของตน / defense news